



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p><b>สถานรับรองผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงพม. สธ. และมหาดไทย ลงนามร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รองรับผู้สูงอายุ โดยมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 878 แห่ง เป็นศูนย์กลางผลักดันภารกิจด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณสุข เพื่อให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยตามแผนจะผลักดันให้มี ศพอส.ครบทุกตำบลทั่วประเทศ 7,775 แห่ง มีอปท.เป็นผู้บริหาร แต่ละแห่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้ประมาณ 10 เตียง ส่วนในอำเภอมีศูนย์รับดูแลประมาณ 30 เตียง และ 50 เตียง รูปแบบเดียวกับบ้านบางแค และในเร็ว ๆ นี้ จะมีมาตรฐานสถานบริการที่รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครผู้สูงอายุของพม. และ อสม.มาร่วมให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยจะได้รับค่าจ้างอีกด้วย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>กรมวิทย์ฯ พัฒนามาตรฐานสมุนไพร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ จัดทำโครงการบูรณาการ “การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน” เพื่อพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาการวิจัยของชุมชนในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร และส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมด้านการตลาด โดยให้ผู้ประกอบการฯ ที่ผ่านมาตรฐานไปจำหน่ายที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และที่อื่น ๆ ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ และเป็นที่น่าสนใจของต่างชาติที่จะนำไปจำหน่ายในต่างประเทศ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ประชุมวิชาการนานาชาติป้องกันการฆ่าตัวตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในการเปิดประชุมวิชาการนานาชาติการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ว่า การประชุมนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันการฆ่าตัวตายในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนครั้งนี้ เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยที่จะได้รับทราบวิธีการและมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ประมาณ 5 คน ต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเมื่อเทียบกับทั่วโลก ประเทศไทยอยู่ในระดับกลาง</p>
ข่าวสด	<p><b>ปลูกฝังจริยธรรมเด็กลดความรุนแรง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและวัยรุ่นว่า โดยทั่วไปจะมีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงดูในวัยเด็ก โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยและวัยเรียน จากการเติบโตมาในลักษณะที่ขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว ถูกทำร้าย ถูกทอดทิ้ง ทำให้เด็กสะสมความรุนแรงและแสดงออกกับสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และเพื่อน โดยไม่รู้สึกละอาย แนวทางแก้ปัญหาความรุนแรงที่ดีที่สุด คือ เลี้ยงลูกด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด คอยชี้แนะ สั่งสอน แนะนำลูกตั้งแต่วัยเด็ก ปลูกฝังและวางรากฐานทางคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก โดยเฉพาะศีล 3 ใน 5 ข้อ ได้แก่ ศีลข้อที่ 1 ไม่ใช้ความรุนแรง รวมถึงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ศีลข้อที่ 2 ไม่ลักขโมย และศีลข้อที่ 4 คือ ไม่พูดปดหรือพูดหยาบ หากเด็กมีปัญหาด้านสติปัญญา เลี้ยงยาก หรือสมาธิสั้น อาจสอนแล้วไม่เชื่อฟัง แนะนำให้มาพบจิตแพทย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ หรือน่าอายแต่อย่างใด</p>
สยามรัฐ	<p><b>การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬพิณานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีทางเลือกใหม่รักษาแบบประคับประคองที่ไม่มุ่งเน้นยื้อชีวิต แต่จะช่วยจัดการกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น และเตรียมตัวเพื่อจากไปอย่างมีความสุข เรียกว่า "Palliative Care" การทำงานในสถานบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะใช้หลักการ heart to heart ใช้ใจดูแลใจผู้ป่วย ซึ่งกรมฯ ได้จัดประชุม 3<sup>rd</sup> National Palliative and Hospice Care Conference หัวข้อ "Palliative Care for All : ก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทุกคน" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ ยกระดับคุณภาพการดูแล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างเป็นระบบ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการครอบคลุมทุกภาคส่วนของประเทศ ให้มีศักยภาพดูแลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล และการดูแลต่อเนื่องด้วยทีมหมอครอบครัว จนถึง การดูแลแบบประคับประคองระยะท้ายได้อย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน
มติชน	<p><b>พะเยาโมเดล ต้นแบบจัดการ-แก้ไขปัญหาดื่มสุรา</b></p> <p>-เสนอข่าว สสส. ประกาศให้ จ.พะเยาเป็นต้นแบบจัดการ-แก้ไขปัญหาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจากรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2554 จ.พะเยามีประชากรดื่มสุรามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ทำให้เกิดกระแสความตื่นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมลดการดื่มสุราในพื้นที่ มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.พะเยา ในปี 2557 และกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน มีเป้าหมายหลักว่าพะเยาไม่เป็นที่จังหวัดที่มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับ 1 โดยปัจจุบัน จ.พะเยา เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบการจัดการแก้ไขปัญหาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม</p>
ข่าวสด	<p><b>เตือนจุดเทียนไหว้พระเสี่ยงไฟไหม้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถวิระ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. เผยถึงเทศกาลเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงที่จะมีประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินมากขึ้น สถิติ 5 อันดับที่มีประชาชนโทร.แจ้งผ่านสายด่วน 1669 มากที่สุดระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค.2559 ที่ผ่านมา อันดับแรก คือ อุบัติเหตุยานยนต์ รองลงมา คือ เหตุป่วย/อ่อนเพลีย/อัมพาตเรื้อรัง ปวดท้อง/หลัง/เชิงกรานและขาหนีบ ถูกทำร้าย และหายใจลำบาก/ติดขัด นอกจากนี้ ประชาชนมักไปทำบุญและจุดเทียนไหว้พระในบ้าน จึงเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดไฟไหม้ได้ โดยสถิติวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ปี 2559 มีผู้ป่วยฉุกเฉินจากการถูกไฟไหม้ ไฟลวก หรือถูกความร้อน โทร.แจ้งสายด่วน 1669 จำนวน 49 ครั้ง ดังนั้น ควรระวังการจุดธูปเทียน ไม่ควรจุดมาก ๆ ในครั้งเดียวเพราะอาจทำให้ไฟลามได้ง่าย ควรจุดธูปเทียนในภาชนะทนไฟ และเมื่อจุดธูปเทียนเสร็จแล้วก็ควรดูแลดับธูปเทียนให้เรียบร้อย</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p><b>จับร้านขายเครื่องดื่มสำเร็จรูป-อาหารเสริมปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.อุดรธานี ร่วมกับ ตำรวจ บก.ปคบ. และ อย. ร่วมจับกุมร้านค้าปลีกขายเครื่องดื่มสำเร็จรูป ยา และอาหารเสริมที่มีสารต้องห้าม ไม่มีการจดทะเบียน และไม่มียอย. จำนวน 4 ร้าน ประกอบด้วย ร้านนานาบิวตี้ ,ร้านเมคอัพ ,ร้านบีมบีม สาขา 1 และร้านบีมบีม สาขา 2 ภายในตลาดโบ้เบ้ ถนนรอบเมือง เขตเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้อมควบคุมตัวเจ้าของร้านไปทำการสอบสวน</p>
มติชน	<p><b>กทม.ล้งบ้านเลี้ยงนกพิราบ</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ กทม. เจรจากับ นายวีระศักดิ์ สุนทรจามร อายุ 60 ปี อาชีพเก็บของเก่า อยู่ซอยอุดมสุข เขตห้วยขวาง กทม. ที่เลี้ยงนกพิราบเป็นจำนวนมาก เพื่อขอเข้าทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้าน หลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็น สกปรก โดยนายวีระศักดิ์ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดบ้านและจัดระเบียบบริเวณหน้าบ้าน และยืนยันที่จะเลี้ยงนกพิราบต่อไป โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันทำความสะอาด มีแมลงสาบวิ่งออกมาจากที่ซ่อนจำนวนมาก นายวีระศักดิ์ได้กินแมลงสาบโชว์ด้วย ระบุว่า เคยชงกาแฟวางทิ้งไว้และมีแมลงสาบ 10 กว่าตัวลงไปแก้วกาแฟ ด้วยความเสียดายจึงดื่มกาแฟไปพร้อมกับแมลงสาบ</p> <p>นพ.เมธิพนธ์ ชาดะเมธิกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไปสำนักงานเขตห้วยขวางจะค่อยๆ เข้ามาพูดคุยกับเจ้าของบ้านเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษาความสะอาด และจะติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หากเขตพูดคุยเจ้าของบ้านสำเร็จ สำนักอนามัยจะนำอุปกรณ์มาลั่นนกพิราบต่อไป</p>
ไทยรัฐ	<p><b>วัยรุ่นเสียชีวิต สงสัยเหล็กจัดฟันติดคอ</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุ น.ส.บงกช หรือน้องพลอย แสงเกิด อายุ 15 ปี เสียชีวิตอยู่บนที่นอน บริเวณลำคอกและหัวไหล่ มีรอยขีด ตรวจสอบร่างกายไม่พบบาดแผล และไม่พบร่องรอยการต่อสู้ พบศพราบเลือดบนที่นอน ผ้าห่ม และพื้นห้อง เจ้าหน้าที่นำศพส่งสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ด้านเพจเรารักแปดริ้ว และเพจคนข่าวบางปะกง มี น.ส.จิตติชญา แสงเกิด อายุ 22 ปี ลูกพี่ลูกน้องผู้เสียชีวิต เข้ามาคอมเมนต์ว่า น้องพลอยอาจเสียชีวิตเพราะเหล็กจัดฟันแน่นหลุดเข้าไปติดคอ เนื่องจากตอนที่พ่อของตนไปช่วยน้องพลอย พบว่าเหล็กจัดฟันล่างหายไป</p>
เดลินิวส์	<p><b>เตือนภัยน้ำพิษกิ่งกือ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.อัญญา กายเพชร อายุ 23 ปี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงต้นเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ขณะตื่นและลูก อายุ 7</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง one , อัมรินทร์ทีวี</p> <p>ช่องอัมรินทร์ทีวี 34</p> <p>ข่าวช่องวัน</p>	<p>เดือน นอนอยู่ในห้องนอน ได้ยินเสียงลูกร้องอย่างเจ็บปวด เปิดไฟดูพบว่า ลูกล้มตามไม่ขึ้น มีหยดน้ำสีเหลืองริมขอบตา จึงรีบเช็ดออก และพบว่าที่ใต้หมอนของลูกมีกิ้งกือสีดำตัวใหญ่ม้วนเป็นวงกลมอยู่ จากการพาไปพบจักษุแพทย์ที่รพ. พังงา แพทย์ระบุว่า เป็นน้ำตาพิษที่กิ้งกือมีไว้ป้องกันตัว มีฤทธิ์เป็นกรด พิษจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.พังงา เปิดเผยว่า กิ้งกือสามารถปล่อยสารพิษจากบริเวณรอยต่อของปล้องเพื่อป้องกันตัว มีฤทธิ์ทำให้ปวดแสบ คัน สภาวะการแพ้ของแต่ละคนไม่เท่ากัน ถ้ามีอาการแพ้ ปวดแสบ ปวดร้อน ควรรีบพบแพทย์เป็นการด่วน</p> <p>-เสนอข่าว นสพ. ทวีศักดิ์ อนุรักษ์ศิริวัฒนา สัตวแพทย์ประจำ โรงพยาบาลสัตว์คลองหลวง จ.ปทุมธานี กล่าวว่า ในกิ้งกือจะมีพิษอยู่ในลำตัว 2 ชนิด คือไซยาไนด์ และ เบนโซควิโนน เมื่อมันหลั่งออกมาแล้วเราไปโดน เป็นน้ำสีเหลืองๆ และมีกลิ่นเหม็น แต่จะไม่อันตรายต่อชีวิต แต่จะทำให้ผิวหนังไหม้ ปวดแสบปวดร้อน แล้วก็คันที่ผิวหนัง แต่ถ้าเข้าตา จะเกิดการอักเสบ ดังนั้นต้องรีบล้างตาด้วยน้ำเปล่า รับไปพบแพทย์กินยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านกิ้งกือมือหนึ่งของไทย กล่าวว่า กิ้งกือหรือสัตว์พันขา (millipedes) มีมากถึง 10,000 สปีชีส์ทั่วโลก และคาดว่าน่าจะมีมากถึง 80,000 สปีชีส์ โดยมีประวัติยาวนานกว่า 400 ล้านปี</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch